
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 10/2561   

วันที่ 3 ตุลาคม 2561  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 
ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี รองประธานฯ คนที่ 1 
 2. อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ ์ คณะวิทยาศาสตร ์   รองประธานฯ คนที่ 2 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เลขาธิการ 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี ประธานสภาอาจารย์ สถาบนัโภชนาการ รองเลขาธิการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์    
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

 8. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 9. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวไิล  คณะทันตแพทยศาสตร ์  

 10. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญงิ โควศวนนท ์ คณะพยาบาลศาสตร ์

 12. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 14. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา  
 15.  Dr.Aung Win Tun  บัณฑิตวิทยาลยั 

 16. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
 17. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม  คณะกายภาพบ าบัด 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 19. อาจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม 

 21. อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์  สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 23. อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน ์  สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู้  

 24. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา หันสวาสดิ ์ วิทยาลัยนานาชาต ิ
 25. อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย์  วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 26. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี  สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 27. ศาสตราจารย์คลนิิก นพ.วิรณุ บุญนชุ ประธานสภาอาจารย์ศิริราช  
 28. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์  
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาด ี ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  
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 30. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจติต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  
 31. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษ ี ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 33. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์  ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 35. อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธพิันธุ ์  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัราชสุดา  
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล  

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา วิทยาลัยการจัดการ 
 4. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธนรตัน์ สรวลเสน่ห์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสชัศาสตร ์
 6. รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 7. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วริัตน์  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 8. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัดุริยางคศิลป ์
 
ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุมรอบแรก เวลา 13.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร รองประธานสภาคณาจารย์คนที่ 1 ท าหน้าที่ประธาน
ที่ประชุม ด าเนินการประชุมสภาคณาจารย์ในเวลา 13.00-13.30 น. หลังจากนั้น ในเวลา 13.30-14.00 น. อธิการบดีท าหน้าที่เป็น
ประธานในการประชุมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ แทนต าแหน่งที่ว่าง ต่อจากนั้นเวลา 14.00 น. ประธานได้ด าเนินการ
ประชุมต่อตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 536 วันที่ 19 กันยายน 2561 
  ประธานแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 536 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัย 
มหิดล   

 ประธานให้รองประธานสภาคณาจารย์คนที่ 2 แจ้งสรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 17/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 และครั้งที่ 18/2561 วันที่ 26 
กันยายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 เลขาธิการแจ้งว่า ปอมท. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ประธานสภาคณาจารย์ และรองประธานสภาคณาจารย์คนที่ 2 เข้าร่วม
ประชุม  

 รองประธานสภาคณาจารย์คนที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการประชุม  ดังนี้ 
 1. เรื่องประกาศ ก.พ.อ.60 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ยอมรับข้อเสนอ และ ปอมท. จะให้การ

สนับสนุน และจะมีการพูดคุยกับ ทปอ. เพื่อหารือประเด็นอ่ืน นอกจากประเด็นการใช้ผลงานวิชาการย้อนหลัง ซึ่งต้องด าเนินการ
ต่อไป 

 2. การเปิดเผยชื่อผู้ประเมินผลงานวิชาการ อาจเกิดการฟ้องร้องได้ และถ้ามีการเปิดเผยชื่อ จะหาผู้อ่าน
ผลงานให้ยากข้ึน 

 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียกคืนเงินของ สตง. เนื่องจากการใช้เงินไม่ถูกประเภท 
 4. มีการเชิญ ช.พ.ค. มาบรรยายการจัดสวัสดิการ ปอมท. และแนะน า ช.พ.ค. ว่าขอให้พิจารณาเรื่อง

ความชัดเจน โปร่งใส ซึ่งอาจเป็นเหตุผลของการมีสมาชิกลดลง  
 สมาชิกได้สอบถาม กรณีการส่งคืนเงินของ สตง. จะน าเงินที่ได้คืนไปด าเนินการอย่างไรต่อไป จะคืน

ให้กับอาจารย์ หรือน าเข้าคลัง รองประธานสภาคณาจารย์คนที่ 2 กล่าวว่า จะติดตามเรื่องดังกล่าว และแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ
ต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 เลขาธิการแจ้งว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร ในส่วน

ของสมาชิกสภาคณาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นกรรมการต้อนรับฯ และอาจารย์สักขีพยาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.5 พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล 
 เลขาธิการแจ้งว่า พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา เป็นไปด้ วย
ความเรียบร้อย 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.6 อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจ าปี 2561 
 เลขาธิการแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ พญ.อ าไพวรรณ 

จวนสัมฤทธิ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากกองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์ 
ป ระ จ าปี  2 561  ใน พิ ธี พ ระ ราช ท าน ป ริญ ญ าบั ต รข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย ส งข ล าน ค ริ น ท ร์  ป ระ จ าปี  2 56 0  นั้ น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ท าหนังสือเชิญ ศาสตราจารย์ พญ.อ าไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ ในวัน
อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ได้มอบเงินดอกผลจากกองทุนฯ จ านวน 20,000 บาท ให้เป็นรางวัลแก่อาจารย์ดีเด่น
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย ปีละ 1 รางวัล โดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ประสานงานกับทุกมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยหมุนเวียนกันท าการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ โดยกองทุนฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับพระราชทานรางวัลดังกล่าว  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.7 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การยุบเลิกส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561 
 เลขาธิการแจ้งว่า ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การยุบเลิกส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 รองประธานสภาคณาจารย์คนที่ 2 แจ้งเพิ่มเติมว่า ประกาศดังกล่าวเป็นประกาศยุบเลิกศูนย์ตรวจสอบสาร

ต้องห้ามซึ่งเปลี่ยนสภาพเป็นหน่วยงานระดับประเทศ และถูกยกระดับเทียบเท่าส่วนงาน โดยจะมีการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เช่น 
การสรรหาผู้อ านวยการและกรรมการอ านวยการ เป็นต้น โดยอาจจะมีผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาร่วมเป็น
กรรมการ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.8 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 
 เลขาธิการแจ้งว่า ประธานสภาคณาจารย์ได้ด าเนินการท าหนังสือถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

ติดตามเร่ืองการไม่ต่อสัญญาจ้างอาจารย์อย่างไม่เป็นธรรม ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์  
 รองประธานสภาคณาจารย์คนที่ 2 ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ทางส่วนงานต้นสังกัดได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว 

และจะด าเนินการน าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าส่วนงานในครั้งต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.9 การประชุมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การเปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงาน 

 เลขาธิการแจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
เร่ือง การเปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ประธานสภาคณาจารย์ มอบหมาย
ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด เข้าประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ของการเสวนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านผลงานวิชาการถูกฟ้องร้องมากขึ้น โดยการเสวนาคร้ังนี้ได้เชิญคณะกรรมการ ก.พ.อ. มา
ให้ข้อมูล ได้แก่ ศาตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ (ประธานยกร่างพระราชบัญญัติข้อมูล
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ข่าวสารของทางราชการ) ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
วรรณภา ติระสังขะ สรุปสาระส าคัญคือ การฟ้องร้องสามารถท าได้ 3 กรณี คือ ทางการปกครอง ทางแพ่ง และทางอาญา และ
เนื่องจากการแต่งตั้งคณะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการด าเนินการโดยสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้ที่ต้องการฟ้องร้องควรจะฟ้องที่
มหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัย ไม่ใช่ฟ้องไปที่บุคคล แต่ถ้าต้องการฟ้องบุคคล ต้องฟ้องทางแพ่งหรือทางอาญา ในกรณีที่
ผลงานไม่ผ่าน ผู้รับการประเมินขอให้มีการเปิดเผยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาผลงานนั้น ซึ่งสามารถท าได้ และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และในด้านผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยรายชื่อ จะมีข้อยกเว้นได้หรือไม่
อย่างไร ซึ่งตามมาตรา 13 และ 14 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปกปิดรายชื่อจะเกี่ยวกับข้อมูลของ
พระมหากษัตริย์หรือการปกครองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นสรุปคือ ถ้ามีการฟ้องร้อง จะต้องเปิดเผยรายชื่อ ทาง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแจ้งในที่เสวนาว่า จะมีการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับการประเมินผลงานทางวิชาการ รวมถึงการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิบางครั้งถูกแต่งตั้งไม่ตรงสาขา และผลการประเมินไม่มีการลงลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นทาง
มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการอย่างรัดกุม มีหลักฐานการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงสาขา และมีการลงลายลักษณ์อักษรในผลการเมินที่ชัดเจน พร้อมที่จะให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารพิจารณา
ข้อมูลทั้งหมดเก่ียวกับการประเมินได้ 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 9/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 
   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 9/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 3.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  

       ไม่มีการประชุม 
     ที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์  ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ 
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า ไม่มีประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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  3.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่ามีการประชุมเมื่อเดือนกันยายน 2561 แต่ไม่มี
ประเด็นพิจารณาของฝ่าย 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
   อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และ
บุคลากร แจ้งว่า การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2561 ได้ด าเนินการสัมภาษณ์บุคลากรในส่วนงานที่มีผู้
ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาจารย์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการสรุปผล และแจ้งผลในการประชุมสภาคณาจารย์ และมี
ข้อสังเกตว่า การคัดเลือกรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการคัดเลือก
อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์จะเป็นการซ้ าซ้อนหรือไม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม ให้ข้อคิดเห็นว่า ไม่ว่าการได้รับรางวัลระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
รางวัลมหิดลทยากร รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีกฎเกณฑ์ และความเข้มข้นในการคัดเลือกที่แตกต่างกัน อาจารย์หลายท่านที่
เคยได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ก็ได้รับรางวัลที่สูงขึ้นเช่นกัน เห็นว่าไม่ว่าจะได้รางวัลจากที่ใด ก็เป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอาจารย์เช่นกัน 
  ประธานสรุปว่า จะท าอย่างไรให้ทุกคนเห็นคุณค่าของรางวัลจากสภาคณาจารย์อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ถือ
เป็นโจทย์ที่สภาคณาจารย์จะช่วยกัน และจัดให้เป็นวาระการประชุมคร้ังต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์
ฉบับเดือนกันยายน 2561 อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม เป็นบรรณาธิการ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
  ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีเรื่องใหม่ 2 เรื่อง คือ 1) การให้ออก เนื่องจากการคัดลอกผลงานและสิ่งตีพิมพ์ และ 
2) การไม่ต่อสัญญา 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.9 คณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.10 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง
ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนา
ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แจ้งผลจากการประชุมคณะกรรมการฯ สรุปได้ดังนี้ 
 1) การขยายทางต่างระดับแยกฉิมพลีและแยกพุทธมณฑล สัญญาเร่ิมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ยังมี
คืบหน้าไม่มาก เนื่องจากรอให้ผ่านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก่อน ขณะนี้เร่ิมด าเนินการแล้ว โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 17 
ธันวาคม 2562 เป็นการเตรียมตัวในการท าทางยกระดับต่อเชื่อมถึงนครชัยศรี ขณะนี้จะเป็นการเตรียมการส าหรับพื้นล่างก่อน 
 2) มีการติดตามเรื่องความคืบหน้าในการสร้าง cover way โดยมหาวิทยาลัยเร่งรัดให้ผู้รับเหมาเร่ง
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แต่ด าเนินการได้เพียง 80% หลังจากนี้จะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะ
ด าเนินการอย่างไรต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 การโฆษณาชวนเชื่อ ปรึกษาหรือรับจ้างท าวิทยานิพนธ์  
      เลขาธิการแจ้งว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด เป็นผู้เสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระ ดังนี้ 

  เนื่องด้วยได้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (www.facebook.com/ResearcherThailand/) แอบอ้าง การ
ใช้โลโก้มหาวิทยาลัยมหิดล โฆษณาหลอกลวงว่าเป็นผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญการท าวิทยานิพนธ์ปริญญาโท-เอก และมีผลงาน
ตีพิมพ์จ านวนมาก เปิดสอนคอร์สออนไลน์อบรมเทคนิคการท าวิทยานิพนธ์ หรือมีลักษณะแอบแฝงรับจ้างท าวิทยานิพนธ์ จึงเกรง
ว่าจะมีผู้หลงเชื่อ และใช้บริการ จนท าให้ไม่ได้ท าวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางเพื่อระงับการ
เผยแพร่สื่อดังกล่าว 
  อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ ชี้แจงว่า ได้เคยแจ้งข้อมูลลักษณะดังกล่าวทางกรุ๊ปไลน์ของสภา
คณาจารย์ และส่งข้อความสอบถามเฟสบุ๊คดังกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีความเกี่ยวข้องอย่างไร ก็ได้รับค าตอบว่าไม่มีความ

http://www.facebook.com/ResearcherThailand/)
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เก่ียวข้องกันแต่อย่างใด และได้ปิดเว็บไซต์ดังกล่าวไปแล้ว หลังจากนั้นก็ได้เปิดเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาอีก แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามีโลโก้
มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่หรือไม่  
  ที่ประชุมได้มีการอภิปราย มีความเห็นว่า หากตรวจสอบแล้วมีการแอบอ้างโลโก้ของมหาวิทยาลัยมหิดล
จริง ควรท าหนังสือแจ้งอธิการบดีว่า มีการแอบอ้างการใช้โลโก้ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ทางฝ่ายบริหารพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป  
   มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 4.2 การเสนอชื่อผู้แทนสภาคณาจารย์เพื่อท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 เลขาธิการแจ้งว่า เนื่องจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ท า
ให้ต าแหน่งสมาชิกสภาคณาจารย์ว่างลง ตามข้อ 15(7) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย สภาคณาจารย์  
พ.ศ. 2553 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้แทนสภาคณาจายร์
เพื่อท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการแทน 
 สมาชิกเสนอว่า ผู้ที่จะท าหน้าที่แทน ควรมีต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ หรือ 
รองศาสตราจารย์ และควรเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัยของสภาคณาจารย์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการแทน ซึ่งประธานจะได้ท าหนังสือเสนอชื่อต่อไป 
    มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ   

 5.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
   ที่ประชุมก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 11/2561 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00- 
16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 


